

มหาวิทยาลัย



พระสิริปกกัน พระแก้วจันทน์

ปีที่ 40 ฉบับที่ 132 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 วันที่ 7 มกราคม นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 และวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธี โดยอดีตนายกรัฐมนตรีจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- เวลา 09.15 น. ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์
- เวลา 09.30 น. ร่วมปลูกต้นไม้ที่ระลึก (ต้นแซะ)
- เวลา 09.45 น. ร่วมประกอบพิธีเปิดงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55
- เวลา 10.30 น. ปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2553
- เวลา 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา 13.30 น. เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
- เวลา 15.00 น. เดินทางไปทำอาภาศยานนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญคุณจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

“วิทยุชุมชน ความร่วมมือที่ยั่งยืนตลอดไป” (ต่อจากหน้า 3)

หลังจากนั้น ทางวิทยากรประจำกลุ่มได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงของภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเองโดยวิเคราะห์จาก 9 ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนรวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งสำคัญของชุมชน 2. วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในชุมชน 3. ปฏิทินสภาพภูมิอากาศประจำปี 4. กิจกรรมของคนในชุมชนในแต่ละวัน 5. แผนที่หมู่บ้าน (รายบุคคล) 6. แผนที่หมู่บ้าน (รายกลุ่ม) 7. การจำลองการสำรวจ 8. การสร้างผลการทำแผนที่ 9. การใช้ประโยชน์และข้อมูลทางสังคม

การอบรมในวันที่สองทางกลุ่มผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากตัวแทนวิทยุชุมชนในประเทศเนปาล ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนโดยตรง ส่งผลให้น้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยเกิดการละลายตัว ทำให้ปริมาณน้ำตามลำคลอง แม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้น และส่งผลให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลง (เนปาลมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาส่วนใหญ่ จึงมีพื้นที่ราบในการเพาะปลูกน้อยมาก) และตัวแทนจาก United Nations Environment Programme (UNEP) ได้เสริมข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทาง UNEP ได้แจ้งให้ผู้เข้าอบรมได้กลับไปกระตุ้นให้เครือข่ายวิทยุชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการป้องกันภัยพิบัติในอนาคตอันใกล้

ช่วงบ่าย วิทยากรได้แนะนำให้ฝึกเขียนบทวิทยุเรื่องของการเตือนภัยจากภัยพิบัติ โดยขั้นตอนการเขียนบทมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมตัว ขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ณ ขณะนั้น และขั้นสุดท้าย..ขั้นตอนการบรรเทาทุกข์ ซึ่งบางประเทศใช้การร้องเพลงเตือนใจและใช้ภาษาถิ่นเป็นการสื่อความ แต่สำหรับประเทศไทย การทำสปอร์ตรณรงค์ภาษาไทยเท่านั้นคือ ทางออกที่ดีที่สุด

วันที่สาม คณะผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่สถานีวิทยุชุมชนวัดเนินไร่ FM.105.75 MHz อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้เป็นสถานีแรกที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวจาก กสทช. และสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบสำคัญที่ใช้ความเป็นชุมชนดำเนินกิจกรรมและกิจการของวิทยุชุมชน คนในชุมชนแต่ละคนเป็นทั้งผู้จัด ผู้ฟัง และผู้ประเมิน ซึ่งดำเนินการโดยไม่จำเป็นต้องมีโฆษณาขึ้น แต่มีรายได้ในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์จากการเรียไรของคนในชุมชน ผังรายการส่วนใหญ่เป็นรายการที่มุ่งพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติด ความปลอดภัย สุขภาวะ รวมถึงการพัฒนาอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้ทราบ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกให้กับผู้เขียน ได้เห็นถึงคำว่า “วิทยุชุมชน” อย่างแท้จริงและมีอยู่จริงในประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาของการจัดการกับคำว่า “โฆษณา” และ “วิทยุชุมชน”

จากการที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมาย อันดับแรกคือ การได้เรียนรู้ในเรื่องของการอบรมในระดับนานาชาติ โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ทำให้ผู้เขียนได้ค้นคว้าที่จะสื่อสารกับเพื่อนต่างประเทศ และทำลายกำแพงของความไม่กล้าพูดของคนไทยได้เสียหมดสิ้น อันดับต่อมาคือการได้เห็นถึงประโยชน์ของวิทยุชุมชนที่มีมากกว่าแค่การให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว วิทยุชุมชนต้องเป็นได้มากกว่าวิทยุเปิดเพลงตลอดชั่วโมง วิทยุชุมชนต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้แก่คนในชุมชน และสุดท้ายคือ การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภัยพิบัติที่เราประสบอยู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันเกิดขึ้นเองจากน้ำมือของมนุษย์เรานั้นคงเป็นไปได้ที่จะพูดว่า “คงไม่เป็นไร” กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา

สุดท้าย ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี และคณาบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้เปิดปัญญาให้กับผู้เขียนด้วยใจจริง

“วิทยุชุมชน ความร่วมมือที่ยั่งยืนตลอดไป”

กรกฎ จำเนียร

เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมนานาชาติ ภายใต้ชื่อ 1st Asia Pacific Community Radio Training Forum “Enhancing Impact of Community Broadcasting” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ร่วมกับ สมาคมผู้กระจายเสียงวิทยุชุมชนโลก (World Association of Community Radio Broadcasters: AMARC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน ในด้านเนื้อหา การจัดการสถานี และด้านเทคนิค

โดยในการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มไว้ 6 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ หัวข้อ “การเสริมสร้างพลังให้ผู้หญิงผ่านนโยบายเรื่องเพศสภาพ สำหรับวิทยุชุมชน (GP4CR) อัตลักษณ์และการยอมรับนับรวม : การเป็นปากเสียงให้กลุ่มชนพื้นเมือง”, “การรับประกันสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”, “การประเมินผลงานของวิทยุชุมชน ความยั่งยืน การกำกับดูแล ตนเอง และการบริหารจัดการอาสาสมัคร”, “รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม: การพัฒนาศักยภาพในหมู่วิทยุชุมชน เครือข่ายและพันธมิตร เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในประเด็นสุขภาพและการพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน”, “เทคโนโลยีและเทคนิคในการผลิต เทคนิคการสัมภาษณ์ การวิจัยสำหรับวิทยุชุมชน เทคโนโลยีใหม่ในการกระจายเสียงชุมชน” และกลุ่มสุดท้ายที่ผู้เขียนได้เลือกคือ หัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติผ่านการกระจายเสียงในชุมชน เน้นเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเตรียมความพร้อมรับมือและลดอันตรายจะภัยพิบัติ” เหตุที่เลือกฝึกปฏิบัติในหัวข้อนี้ เพราะต้องการทราบว่า การตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศโลกขององค์กรวิทยุชุมชนในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร และสาเหตุอีกประการคือ ต้องการที่บอกเล่าเรื่องราวของ “น้ำท่วมหน้ร้อน” ที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเรา รวมถึงทางจังหวัดได้เตรียมการหรือปรับปรุงการรับภัยพิบัติจากประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาได้ดีเพียงไร ให้แก่ตัวแทนจากนานาชาติได้รับรู้ร่วมกันด้วย

โดยในช่วงแรกของการฝึกอบรม มีการจัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยร่วมกัน โดยการจับคู่สัมภาษณ์ข้อมูลจำเป็นอย่างต่างๆ ของผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่นๆ อันประกอบด้วย ตัวแทนจากประเทศอินเดีย บังกลาเทศ ติมอร์ตะวันออก เนปาล ญี่ปุ่น และไทย โดยมีวิทยากรที่ให้อาหารแนะนำและดำเนินการอบรมในกลุ่มนี้คือ Mr.Saiful Bakhtiar และ Mr. Elanto Wijoyono จากประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันอย่างพอสังเขปแล้ว จึงเข้าสู่เนื้อหาของหัวข้อปฏิบัติในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยสองคู่วิทยากรประจำกลุ่มได้อภิปรายเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว (ล่าสุดคือ เหตุการณ์ภูเขาไฟเมราปีระเบิด) นอกจากนี้ ยังได้อภิปรายในส่วนของความร่วมมือของวิทยุชุมชนในการรับมือและเฝ้าระวังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การลงพื้นที่บริเวณที่มีการปะทุของภูเขาไฟเมราปีเพื่อรายงานข่าวจากเครื่องวิทยุ Walky Talky ของผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนในบริเวณโดยรอบภูเขาไฟ รวมถึงการแจ้งข้อมูลการพยากรณ์เส้นทางไหลของลาวาที่จะเกิดขึ้นหากภูเขาไฟเมราปีระเบิด เป็นต้น นอกจากนี้ประธาน AMARC ภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก Mr. Ashish Sen ได้อภิปรายตัวอย่างการดำเนินงานของวิทยุชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงความมั่นคงด้านอาหารและการเตรียมรับมือภัยพิบัติโดยองค์กรรวมอย่างพอเข้าใจ



บ.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิศุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ

สัปดาห์นี้อธิการบดีมีราชการไปทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน กับมหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัยยูเนียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม นี้ จึงแต่งตั้งให้รองฯสุรพล เรืองรอง รักษาราชการแทน จนกว่า อธิการบดีจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ

สัปดาห์นี้เช่นกันภายในมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะเจียบเหงา เพราะมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือกันหลายส่วนงาน เริ่มที่คณะครุศาสตร์ เดินทางตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวข้องกับกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยส่วนมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา และศูนย์หนังสือ ไปดูงาน ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธันวาคม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ก็เดินทางไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือเช่นกัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์ บางท่านร่วม เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม ฉะนั้นในสัปดาห์นี้งานบริการในส่วนต่างๆ ที่กล่าวมามีชะงักไปบ้างต้องขออภัย

อาจารย์สายใจ ตระกูลสันติ ฝากประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมส่งบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์สังคม สารคดี ที่เกี่ยวกับนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา การศึกษา การท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องเป็นบทความทางวิชาการ) อาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ ruanpuran@hotmail.com หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0836104203 บทความใดที่กองบรรณาธิการพิจารณาตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ด้วย

องค์การบริหารนักศึกษาขอเชิญทุกท่านที่มีชิ้นชอบหนังตะลุง ร่วมชมหนังตะลุง “น้องปอ ศ.เกล้า น้อย” ในคืนวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารนาฏศิลป์ ซึ่งในการแสดงครั้งนี้อยู่ในโครงการเยาวชนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 9

ข่าวนี้แจ้งถึงผู้ที่ได้ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ “จับชีพลอดภัย มีวินัยจราจร” ขอให้ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ด่วน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง) ใบรับรองแพทย์ระบุโรคต้องห้าม 5 โรคไว้ด้วย (ออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน) ทั้งนี้ขอให้ส่งหลักฐานภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล เพื่อจะได้รวบรวมเอกสารให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดต่อไป

ปิดท้ายพักเที่ยงคำคมของท่านพุทธทาสภิกขุ “สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็มีความบกพร่องอยู่ สิ่งที่ยังบกพร่องอยู่แท้จริงมันก็สมบูรณ์คืออยู่แล้ว” สวัสดิ์ค๊ะ



